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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 
วันเสารท่ี์ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมกลางจันท์ ๒   

โรงแรมดีวารี ดิว่า ริมน้ํา  อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
------------------------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๓. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต ์ สกลไชย กรรมการ 
๕. พลตํารวจตรีชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
๘. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๙. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๑๐. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๑๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  (นายสุภัทร  บุญส่ง  แทน) 
๑๒. รองศาสตราจารยป์ระวิตร  พุทธานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายศิริพงศกร  ชูสังข์  แทน) 
 

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๒. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๓. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 

 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปฐมศิริ 
๒. นายไพฑูรย์  นิลเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓. นายธํารงค์  แจงเชื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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๔. นายมนตรี  เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๕. นางสาวสมัญญา พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖. นางสาวจิราภรณ์  คงสมมาตย ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นางสาวปภัสชญาภรณ์  แพรดํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๘. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๙. นางสาวปาณิสรา  วงษ์ชมภ ู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๐. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมหารือการปฏิรูปการเรียนการสอนในการสร้าง 
   บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต 
   ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญ รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ สรุปการประชุมหารือการปฏิรูปการเรียนการสอนในการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคน        
ท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑         
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี

 รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง  กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รายงาน  
ต่อท่ีประชุมว่า ในการจัดประชุมหารือการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนฯ เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จะเป็น
การเตรียมความพร้อมในเรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดรับกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่      
และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และให้เป็นไปตาม
ข้อสั่งการในการสนับสนุนให้จังหวัดจันทบุรีเป็น “นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” 
รวมถึงการสนับสนุนภาคตะวันออกให้เป็น “มหานครผลไม้โลก” ท่ีมีคุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร  

 ซึ่งในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ท่ีเน้นการปฏิบัต.ิ.. โดยในการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จะต้องมีการปรับการเรียนการสอนและปรับหลักสูตรหรือ
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สร้างหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ Upside down curriculum คือเป็นหลักสูตรท่ีสามารถปฏิบัติได้ก่อนแล้วจึงให้
ความรู้ทางด้านวิชาการภายหลัง และเป็นการให้นักศึกษาได้เข้าไปปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการ เพ่ือให้
เกิดความรู้และทักษะในงานด้านนั้น ในการสร้างหลักสูตรจะต้องผลิตบัณฑิตท่ีเป็นคนดี โดยในทางด้านวิชาการ
จะเน้นไปท่ีภาษาอังกฤษเป็นสําคัญ โดยจะใช้เป็น English communication skills ผู้สอนจะต้องเป็นเจ้าของ
ภาษา โดยในการจัดการเรียนการสอนระยะ ๒ ปี มหาวิทยาลัยจะต้องเน้นการเรียนการสอนทางด้านสังคม 
ภาษาอังกฤษ และดิจิตอลไอที ในการผลิตบัณฑิตจะต้องเป็นบัณฑิตท่ีมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษท่ีดี และ     
มีความรู้และเก่งในด้านไอที ท้ังนี้ ในพ้ืนจังหวัดจันทบุรียังมีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ท่ีมีความก้าวหน้า 
มหาวิทยาลัยควรให้นักศึกษาเข้าไปเสมือนกับเป็นการทํางานหรือช่วยงานให้กับศูนย์วิจัยฯ โดยใช้วิธีการเรียนรู้
และฝึกประสบการณ์ ซึ่งในหนึ่งสัปดาห์แบ่งออกเป็น ๓ วัน ให้นักศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยโดยเป็นการเรียน   
การสอนในสาขาวิชาทางด้านสังคม ภาษาอังกฤษ และไอที ส่วนอีก ๒ วัน จะเป็นการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ 
ส่วนกรณีของนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ในช่วง ๒ ปีแรก ควรให้นักศึกษาไปเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์
ให้มีความชํานาญ โดยมหาวิทยาลัยมีตําราและแนวทางการเรียนรู้ไว้ให้ โดยในกรณีนี้ควรให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยการจดบันทึกการเรียนรู้ในแต่ละวันและส่งให้กับอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์จะประเมินผลการเรียนรู้
ได้จากสมุดจดบันทึกของนักศึกษานั่นเอง และในช่วง ๒ ปีหลัง จะเป็นการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
และสาขาวิชาท่ีมีความเฉพาะกับความสนใจของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรมีสาขาวิชาด้าน
อุตุนิยมวิทยา เนื่องจากเป็นสาขาวิชาท่ีมีความสําคัญกับการทําสวนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการปลูกทุเรียน 
โดยในการผลิตทุเรียนจะมีปัจจัยท่ีสําคัญ ๔ อย่างท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อต้นทุเรียนได้ ดังนี้ ๑) อุณหภูมิ      
๒) ช่วงจํานวนวัน  ๓) รังสีแสงอาทิตย์ และ ๔) น้ํา โดยมหาวิทยาลัยควรจะต้องมีห้องปฏิบัติการเพ่ือศึกษา
เก่ียวกับ bio meteorology และ physiology การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี    
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มีความพร้อม ขีดความสามารถ และโอกาสในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พ้ืนท่ี โดยเฉพาะในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 แนวโน้มในการทําการเกษตรปัจจุบันและอนาคต “ความต้องการอาหารผลิตผลเกษตรท่ี
ปลอดภัย” ประเทศไทยมีศักยภาพด้านเกษตรอินทรีย์ ORGANIC FOOD , ECO-FOOD , GREEN FOOD and 
GOOD AGRICULTURE โดยควรทําให้จันทบุรีเป็นเมือง“อาหารเกษตรอินทรีย์”  วิทยาเขตจันทบุรีควรเปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรอินทรีย์) พืชผักผลไม้จากเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การควบคุม
สิ่งแวดล้อม Under Controlled Environment ท้ังนี้ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคน 
ท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยจึงมีความ
จําเป็นต้องสร้างหลักสูตรใหม่ ท่ีเป็นการบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์/สาขาวิชา และเหมาะสมสําหรับ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง หลักการบูรณาการใน (๑) ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร และ (๒) กระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยสามารถแยกออกได้ ๕ ประเด็น ดังนี ้
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๑) การบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตรแ์ละหรือสาขาวิชา (Multidisciplinary)  
๒) การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง (Experience Integrated 

Learning)  
๓) การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (Life Skills of Digital Society)  
๔) การจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยแยกเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ และหรือผลการเรียน 

(Modular Based Learning Outcomes and/or Learning Results)  
๕) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการและการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning)  หรือจัดรวมท้ังสถาบันในลักษณะ 
Whole Campus Development 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตร     
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาผลไม้  ทษ.บ. (ผลไม้) (Bachelor 
of Agricultural Technology B.Ag.Tech. (Fruits)) หรือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี  
การเกษตร-ผลไม้  ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร-ผลไม้) (Bachelor of Technology B.Tech. (Agricultural 
Technology-Fruits)) การพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการจัดทําหลักสูตรยังต้องสามารถเปิดโอกาสให้ผู้สําเร็จหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีได ้ในการจัดทําหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาผลไม้ 
มีวัตถุประสงค์ (Objectives) ดังนี ้ 
 ๑.  เพ่ือสร้างบัณฑิตเป็นคนดี มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท่ีมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากล (วิชาศึกษาท่ัวไป ๓๖ หน่วยกิต)  
 ๒. เพ่ือสร้างบัณฑิตและกําลังคนท่ีมีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะและประสบการณ์
การปฏิบัติงานจริงจนมีความชํานาญ มีความรู้ความเชื่อม่ันท่ีสามารถประกอบการเองได้โดยไม่หวังเข้ารับราชการ 
(วิชาภาคปฏิบัติประสบการณ์ในสถานประกอบการและศึกษาด้วยตนเอง ๒๔+๑๒ หน่วยกิต) 
 ๓. เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจวิชาการพ้ืนฐาน และวิชาการข้ันสูงท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นความรู้พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ (วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาเลือกเสรี ๕๔+๖ หน่วยกิต) 

 ท้ังนี้ ในแผนพัฒนาฯ ระยะท่ี ๑๒ และ ๑๓ (๒๕๖๐-๒๕๖๙) เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คือ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิต 
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยสามารถประสิทธิผลวัดได้จาก Learning Outcomes/ Graduate 
Outcomes ของบัณฑิตและกําลังคนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท่ีสามารถสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุร ี
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 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
เห็นสมควรให้สรุปข้อมูลของการประชุมหารือการปฏิรูปการเรียนการสอนในการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
กําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เพ่ือให้อาจารย์ของมหาวิยาลัยสามารถ
ศึกษารายละเอียดและใช้เป็นข้อมูลได ้

 ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ         
ได้รายงานต่อท่ีประชุมในกรณีท่ีได้เข้าประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)   
โดยได้พิจารณาร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งมีผลโดยตรงกับข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องจัดทําข้อบังคับท่ีสร้างความชัดเจนในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางสําหรับการพิจารณา 
โดยในการขอตําแหน่งทางวิชาการจะมีความยากตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีการ
เขียนบทความทางวิชาการ โดยจะเป็นการเขียนในรูปแบบผลงานวิจัย ซึ่งจะต้องประมวลวรรณกรรม กําหนด
ประเด็นให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อน จึงจะนํามาเขียนเป็นบทความทางวิชาการเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหน่ง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการเดิม แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับเพ่ือใช้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้ 
โดยควรมีคณะกรรมการหรือคณะทํางานท่ีศึกษาข้อมูลในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการอย่างรอบคอบ  
โดยเป็นการกําหนดนิยาม จัดทําคู่มือ และต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ท่ีได้กําหนดให้หน้าท่ีของอาจารย์ทุกคน
ต้องพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้น ภาระงานของอาจารย์ก็สามารถถือได้ว่าเป็นผลงานด้วย 

 มหาวิทยาลัยควรมีการปฐมนิเทศในการทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชากรให้กับ
อาจารย์ใหม่ เพ่ือท่ีจะได้รู้ถึงกระบวนการและวิธีการว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร มหาวิทยาลัยก็ต้องผลักดัน
อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่เดิมแล้วให้สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้ได้ หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าร่าง
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลาย และมหาวิทยาลัยต้องมีการ
ปรับมาตรฐานให้ดียิ่งข้ึน อีกท้ังการประชุม ก.พ.อ. ได้กล่าวถึงการกําหนดสาขาวิชาซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาข้อมูลสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนและรอบคอบ ท้ังนี้ ก.พ.อ. ยังได้มีร่าง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับคณะกรรมการและกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสําคัญคือ เป็นการระบุถึงสิ่งท่ีคณะกรรมการ และกรรมการ พึงกระทําและไม่ควร
กระทํา เช่น คณะกรรมการและกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ไม่เลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีหรืออาจมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและในผลงานท่ีรับการประเมิน และควรหลีกเลี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันหรือเคยสังกัดท่ีเดียวกัน ควรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นกลางทางวิชาการ 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 นายเดชา ดีผดุง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ในกรณี
ดังกล่าวข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ ๒ คํา ดังนี้  

๑) หน้าท่ีของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศและตอบโจทย์รัฐบาล 
๒) วิธีการคิด คือ คิดให้ครบระบบ  คิดเชิงระบบ และคิดอย่างมีระบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะต้องคิดให้ครบระบบ คือต้องคิดให้รอบคอบ
ก่อนท่ีจะดําเนินการ ซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้จากประเทศสิงคโปร์ในด้านการศึกษา คือเป็นการคิดให้ครบถ้วนก่อน
จึงค่อยวางระบบการศึกษา โดยจะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์มีการศึกษาท่ีดีและไม่น้อยหน้าประเทศสหรัฐอเมริกา
แต่อย่างใด ในการนี้ จึงขอฝากให้มหาวิทยาลัยต้องคิดให้ครบระบบ หรือคิดเชิงระบบได้ แต่ไม่ควรคิดอย่างมีระบบ
เพียงอย่างเดียว   

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑.๒ เรื่อง โครงการสนับสนุนจัดสรรแหล่งเงินจากมหาวิทยาลัยชิงหัว 

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญ นายจรัสโรจน์ บถดําริห์ กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
รายงานความก้าวหน้าของโครงการสนับสนนุจัดสรรแหล่งเงินจากมหาวิทยาลัยชิงหัว 

 นายจรัสโรจน์ บถดําริห์  กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า 
จากการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้นําเสนอโครงการสนับสนุนจัดสรรแหล่งเงิน       
จากมหาวิทยาลัยชิงหัว มหานครปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เป็นตัวแทนในการจัดหาคัดเลือกมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษา เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุนจัดสรรแหล่งเงินจากมหาวิทยาลัยชิงหัว ในอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมมหาวิทยาลัยละ ๑,๕๐๐ ล้านบาท เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาในอัตราดอกเบี้ยคงท่ี    
ไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อปี ซึ่งในขณะนี้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ 
จันทร์โอชา) เพ่ือขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนในโครงการนี้ พร้อมท้ังขอให้แจ้งให้แต่ละกระทรวงได้รับทราบและ
ร่วมดําเนินการ ในการนี้ จึงขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้กําลังจะมีโอกาสในระดับประเทศ ซึ่งจากการได้ไปศึกษา   
ดูงานมานั้น ทําให้ทราบว่ามีข้อติดขัดหรือปัญหาอยู่ด้วยกัน ๒ ประการคือ ๑) เรื่องของกฎระเบียบท่ียังไม่รองรับ
ให้มหาวิทยาลัยขยายกิจการให้เป็นระดับสากล และ ๒) มหาวิทยาลัยยังขาดงบประมาณจํานวนมาก โดย
ในขณะนี้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อยู่ระหว่างการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาและกลั่นกรอง
พิจารณาการดําเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งหากกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ท่านใดสนใจและ
พอมีเวลาก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพ่ือช่วยในการพิจารณากลั่นกรองด้วย 

 

 



- ๗ - 
 

 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
ขอฝากให้ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย ช่วยตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 

 รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นว่า 
เนื่องจากในเรื่องดังกล่าวยังไม่เห็นข้อมูลหรือหนังสือของทางมหาวิทยาลัยชิงหัว มหานครปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแต่อย่างใด และในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีความต้องการกู้เงินโดยกฎหมายแล้ว มหาวิทยาลัยของรัฐ
ไม่สามารถดําเนินการกู้ยืมเงินได้ หากต้องการกู้ต้องขอให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีต้องการกู้เงินต้องศึกษารายละเอียดหลักการ ข้ันตอน และกระบวนการว่าหากต้องการกู้เงิน
ผ่านกระทรวงการคลังจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง ท้ังนี้ ในการกู้เงินของมหาวิทยาลัยต้องระบุวัตถุประสงค์  
ให้ชัดเจนว่าต้องการกู้เงินไปดําเนินการในเรื่องใด โดยอาจดําเนินการในเชิงนโยบายและต้องมีคณะทํางานเข้าไป
ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 
     เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํา
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๓๒ หน้า 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยใหแ้ก้ไขดังนี้ 
๑) ขอให้เพ่ิมเติมข้อความ “เห็นสมควรให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐”  

ไว้ในมติท่ีประชุมของวาระท่ี ๕.๑ ในหน้า ๒๒ และมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๓ ในหน้า ๒๔ ให้เป็นเช่นเดียวกันกับ
มติของวาระท่ี ๕.๒ 

๒) ในหน้าท่ี ๓๒ วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง โครงการสนับสนุนจัดสรรแหล่งเงินจากมหาวิทยาลัยชิงหัว 
หัวข้อข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ วรรคแรก ขอแก้ไขข้อความ “มหาวิทยาลัย
ในกับกับ” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยของรัฐ” 



- ๘ - 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...  

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก        

ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการด้านวิชาการฯ ให้พิจารณาและปรับแก้ไข

รายละเอียดในหมวดท่ี ๑ บทท่ัวไป ข้อ ๔ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ พร้อมท้ังมอบหมายให้

คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณาต่อไป  

 คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม 

๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... โดยได้พิจารณาปรับแก้ไขร่าง

ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามมติคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับ วาระ ๓.๒ และ

ตารางเปรียบเทียบ ท่ีแนบ  

 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนําร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา  

การพิจารณา 

  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้พิจารณา

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... และ

เห็นสมควรให้ดําเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดของ ดังนี ้
๑) ให้ตัดความในข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ออก 
๒) ข้อ ๑๔ ระยะเวลาการศึกษา วรรคท้าย “ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจทําให้นักศึกษาไม่สําเร็จ

การศึกษาตามท่ีกําหนด...” ในการระบุไว้ในข้อบังคับนั้นถือว่ายังไม่เป็นท่ีสุด โดยกรณีนี้ต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และในกรณี
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฯ ได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ใน
ประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นท่ีสิ้นสุด และในกรณีของนักศึกษาท่ีศึกษาจบหลักสูตรแล้วแต่ยังอยู ่
ระหว่างรอการตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยสามารถนําเรื่องขอขยายระยะเวลาเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ 
ซึ่งในการเสนอขอขยายระยะเวลาจะต้องดําเนินการเป็นรายบุคคลเท่านั้น 



- ๙ - 
 

 
 

๓) ข้อ ๕๓.๙ ใช้ระยะเวลาการศึกษาครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด และรวมการขยายระยะเวลา 
ควรแก้ไขเป็น “ข้อ ๕๓.๙ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๑๔” 

๔) หมวดท่ี ๑๑ บทเฉพาะกาล ข้อ ๕๙ สําหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาก่อนข้อบังคับฉบับ
ดังกล่าวประกาศใช้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการให้พิจารณาโดยใช้เฉพาะข้อท่ีเป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ขอให้ปรับแก้ไขเป็น 
“สําหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาก่อนข้อบังคับฉบับดังกล่าวประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เว้นในกรณีท่ีจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอาจให้ใช้ข้อบังคับฯ ฉบับนี้ก็ได”้ 

๕) ควรเพ่ิมหัวข้อการอุทธรณ์กรณีการสอบค้นคว้าอิสระ หรือสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีท่ี
นักศึกษาไม่ผ่านการสอบค้นคว้าอิสระ หรือไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ อันเนื่องมาจากเหตุท่ีมิได้เกิดจากตัว
นักศึกษาเอง 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... พร้อมท้ังมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดให้เรียบร้อย
ก่อนดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก        
ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณาการขอปรับแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่าง
ข้อบังคับพิจารณารายละเอียดท่ีเก่ียวข้องต่อไป รายละเอียดตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ วาระ ๕.๓ ท่ีแนบ  

 คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างกรณีการขอปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และได้จัดทําร่างข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว และให้นําร่างเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ วาระ ๕.๑ ท่ีแนบ  

 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนําร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา  
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การพิจารณา 

  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้พิจารณา
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... และ
เห็นสมควรให้ดําเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดของ ดังนี ้

๑) ข้อ ๘ (๒) “กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน” ให้ปรับแก้
เป็น “กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน” 

๒) ข้อ ๘ วรรคสอง “ให้ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ” ให้ปรับแก้
เป็น “ให้ประธานกรรมการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตาม (๓) จํานวน ๑ คน  เป็นเลขานุการ” 

๓) ให้เพ่ิมความในข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้ “ให้รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน ๑ คน 
และผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

๔) ใหข้้อบังคับฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 ท้ังนี้ เนื่องจากปัจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนั้น ในข้อบังคับฉบับนี้จะ
บังคับใช้กับคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการใช้ต่อไปในอนาคตด้วย จึงควรระบุ
รายละเอียดให้ครอบคลุม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและไม่ขัดต่อการบังคับใช ้

มติท่ีประชุม  

 ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย    
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... และมอบหมายให้ 
นายสุภัทร บุญส่ง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ดําเนินการปรับแก้ไข
รายละเอียดให้เรียบร้อย ก่อนดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการเข้าช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สรุปเรื่อง 

 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๖/ป๒๕๕ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ ขอเชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไปร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) ประเด็นการพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการเสนอเรื่องเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนอธิการบดีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอหารือข้อกฎหมาย        
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เรอเน่กียอง ชั้น ๑ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีคําสั่งท่ี ๐๒๘๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้แทนเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) จํานวน ๔ คน ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก            
(๒) นางสาวสมัญญา พิมพาลัย รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล  (๓) นางสาวดวงใจ  
นพวรรณ์ นิติกร และ (๔) นางสาวพิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย นิติกร 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผู้แทนเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะท่ี ๘) ประกอบด้วย (๑) นายสุธน เฉื่อยพุก ผู้อํานวยการสํานักนิติการ (๒) นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และ (๓) นางสาวลักขณาวดี กล้าณรงค์ นิติกรชํานาญการ 

รายนามคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) ประกอบด้วย 
๑.  นายเกษม  สุวรรณกุล ประธานกรรมการ 
๒.  นายทักษพล  เจียมวิจิต กรรมการ 
๓.  นายธงทอง  จันทรางศุ กรรมการ 
๔.  นายสุรินทร์  นาควิเชียร กรรมการ 
๕.  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร กรรมการ 
๖.  นายบุญปลูก  ชายเกต ุ กรรมการ 
๗.  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ 
๘.  นายสุรพล  นิติไกรพจน ์ กรรมการ 
๙.  นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน ์ กรรมการ 
๑๐.  นายกฤษณพงศ์  กีรติกร กรรมการ 

 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาในประเด็นสาระสําคัญ และตั้งประเด็นคําถามต่อผู้ชี้แจง ดังนี้ 
 ๑)  สาเหตุใดท่ีทําให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้มาตรการ มาตรา ๔๔ กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทราบถึงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี    
ราชมงคลตะวันออกท่ีมีอยู่เป็นจํานวนหลายประเด็น โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการถอดถอน ศาสตราจารย์สิน 
พันธุ์พินิจ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้นําเรื่องเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้
มีคําสั่งใช้มาตรการ ม.๔๔ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๒)  เม่ือมีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ.๑๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้ว   
จะทําให้ ศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ พ้นจากตําแหน่งอธิการบดีไปด้วยหรือไม่ 
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  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ชี้แจงไปในแนวทางเดียวกันว่า ถ้าพิจารณาแล้วหากในขณะนั้น ศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ ยังคง
ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีอยู่ ศาสตราจารย์สินฯ ย่อมต้องพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการด้วย แต่หาก
ข้อเท็จจริงฟังเป็นท่ียุติแล้วว่า การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยฯ (ชุดเดิม) เป็นการดําเนินการโดยชอบแล้ว       
จะมีผลทําให้ ศาสตราจารย์สินฯ พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดี ซึ่งเป็นการพ้นจากตําแหน่งก่อนวันท่ีจะมี
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น คําสั่งดังกล่าวจึงไม่มีผลย้อนไปถึง ศาสตราจารย์สินฯ ด้วย   
 ๓)  หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ พ้นจากตําแหน่งหน้าท่ีตั้งแต่วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ชุดเดิม) มีมติแล้วนั้น จะนําไปสู่กระบวนการของปัญหาข้อกฎหมาย
ในส่วนใดบ้าง 
 ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชี้แจงว่า ในประเด็นท่ีเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น
มีอยู่ด้วยกัน ๒ ประเด็น ดังนี ้
 ๑.  ประเด็นปัญหาในเรื่องของหลักการมีส่วนได้ เสีย โดยในกรณีการลงมติถอดถอน
ศาสตราจารย์สินฯ นั้น มีบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ตามหนังสือท่ีศาสตราจารย์สินฯ ได้ร้องเรียนขอคัดค้านตัวบุคคล
จํานวน ๗ ท่าน เข้าร่วมลงมติในการถอดถอนด้วย 
 ๒.  ประเด็นกรณีสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัต ิ    
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ราย ไม่ได้ร่วมพิจารณา
แต่ใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวาระการพิจารณา  
 ๔)  กระบวนการท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ชุดเดิม) ได้ดําเนินการไว ้   
ในส่วนของกระบวนการถอดถอนนั้น เป็นท่ียุติแล้วหรือไม่ 
  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวยังถือ
มิได้ว่ายุติแล้ว เนื่องจาก ศาสตราจารย์สินฯ ได้ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง โดยศาลแพ่งมีคําสั่งโอนคดีไปอยู่
ในการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งในท่ีประชุมว่า แนวทางในประเด็นของการตอบข้อหารือ
ดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตอบเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันจะสามารถ
ดําเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ท่านใหม่)      
เสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไปได้หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอนั้น  
ยังไม่ถือเป็นข้อยุติแต่อย่างใด ทางหน่วยงานยังคงต้องรอผลการพิจาณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีแจ้งต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานท่ีหารือ) ต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา 
   ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ 
   ครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
   (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ได้พิจารณากรณีครุยปริญญาสําหรับบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้มีมติ
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ 
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ “ครุยสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับ ครุยมหาบัณฑิต”    
พร้อมท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียด ก่อนดําเนินการเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อไป รายละเอียดตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
วาระ ๓.๑ ท่ีแนบ 

 คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ได้พิจารณาเอกสารหลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เรียบร้อยแล้ว ท่ีประชุม
เห็นชอบตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ท่ีเสนอ และมอบเลขานุการนําเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป รายละเอียดตามมติคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ วาระ ๓.๑ ท่ีแนบ 

 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนําร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดําเนินการเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
รายละเอียดตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ท่ีแนบมานี ้

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นชอบการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ตามเสนอ  

 

 
 



- ๑๔ - 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง กรอบระยะเวลาในการดาํเนินการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย  
   และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ได้รายงาน
ผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  

๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
ได้รับทราบการรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลตะวันออก แล้วขอให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอกรอบการทํางานให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบในการประชุมครั้งถัดไป  

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนี ้
 

การดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภา       

๒. ดําเนินการให้ได้มาซึ่งอธิการบด ี
(สกอ. หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

      

๓. ดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ       

๔. ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา (ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร)       

๕. ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา (คณาจารย์ประจํา)       

๖. ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ       
 

การพิจารณา 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความเห็นว่า    
ในกรณีของการได้มาซึ่งอธิการบดี นัยของการได้มารวมถึงการท่ีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
หรือให้นับเฉพาะการได้มาของผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีท่ีได้รับเลือกจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน
สภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งหากการได้มาซึ่งอธิการบดีหมายความถึงการมีมติเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
ขณะนี้ก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 ในส่วนของการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย หากดําเนินการในเรื่องของข้อบังคับให้เรียบร้อยก็สามารถรายงานระยะเวลา
ดําเนินการได้ ท้ังนี้ การได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขณะนี้ การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเรียบร้อยไปแล้ว ๓ พ้ืนท่ี คงเหลือเพียงเขตพ้ืนท่ีบางพระท่ีอยู่ระหว่าง
การดําเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ เม่ือได้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการท้ัง ๔ พ้ืนท่ีแล้ว ก็สามารถ
ดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ทันที 



- ๑๕ - 
 

 
 

 กรณีปัญหาของการเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ควรเข้าพบรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรายงานปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ท่านได้รับทราบ  

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ นายสุภัทร บุญส่ง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสาน
ข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําสรุปข้อมูลดังกล่าว   

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ นายสุภัทร บุญส่ง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย/ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ประสานข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทําสรุปข้อมูลระยะเวลาดําเนินการเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  

    - ไม่มี -  

 
 

  

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมเดือนเมษายน 
๒๕๖๑ คือ วันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
  

รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ 
นายสุภัทร  บุญส่ง 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


